

NGHIÊN CỨU - TRAO NÓI

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH NGƯỜI GẮN BÓ VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MIỀN NAM THÀNH CÔNG

TRƯỜNG THỎ HIỆM (*)

Tôi phải nhớ lòng thất vọng nặng nề mỗi viết nhớ những đồng nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ và là một trong số ít những đồng chí có gắn bó lâu dài và sâu sắc với Sài Gòn - Gia Định - Chín Lớn trước này nên thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975, đồng chí đã gắn bó máu thịt với thành phố trong suốt cuộc đời cách mạng dài khi còn trong 15 tuổi. Kể từ năm 1940, khi đồng chí Nguyễn Thủ Khoa Hân làm Bí thư Thanh ủy, thì đồng chí Nguyễn Văn Linh đã làm phó bí thư và tiếp tục giành các những trọng trách cao nhất mà Đảng giao phó.

Thành phố những năm 1945, 1954, 1965, 1968 trong những thời kỳ ác liệt nhất của công cuộc kháng chiến chống xâm lược. Nhiều lúc, đồng chí vẫn làm Bí thư Trung ương Cục và kiêm luôn Bí thư Thanh ủy Sài Gòn - Gia Định, Bí thư Khu trưởng miền, rồi sau đó là Bí thư thành phố Hồ Chí Minh từ 1981 đến 1985.

Trong cuộc đời của đồng chí Nguyễn Văn Linh, thật khó khăn cho lớp cán bộ này sau những công toả nổi hay viết hết về đồng chí. Vì vậy, có lẽ chỉ xin phép nếu lên báo có một tạp chí cho tôi dấu ấn sâu sắc:

Nguyễn Văn Linh con nhà nghèo

Sinh năm 1915, con một gia đình nghèo ở xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên, tên thật là Cử. Cha là Nguyễn Hữu Lan làm nghề giáo, mẹ tại nhà kiếm thêm nữa phụ vào đồng lương ít ỏi của chồng. Mỗi lên bốn tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Linh mồ côi cha, ba chú em của đồng chí lấy lại sống đời trên nỗi vai gầy của

mẹ, rồi người chò gai chèo đò tinh thần, khi lên 10 tuổi làm bệnh, không có tiền thuốc thang nên phải qua đời. Nhiều khi nhớ hết gạo mà không còn vật gì để cầm bán, mẹ phải vay mượn nôi nài, nôi chong nôi, làm làm mẹ con ôm nhau khóc tuối than, trách phận nghiệt ngã!

Bà nói và chửi rủa là ông Nguyễn Hữu Thủ Khoa Hân, xin đồng chí Linh về nuôi ăn học. Đồng chí học chăm chỉ, không thua kém bạn bè. Một hôm về thăm mẹ, gặp mẹ đang lao phổi nặng mà già, đồng chí ôm thân gầy nhom của mẹ sụt sùi, mẹ lần đầu gối nài, lấy ra một cốc tiền xu nhét vào tay và bảo con đừng khóc mà phải ráng học hành. Và mẹ mất, đồng chí lại mồ côi mẹ năm 10 tuổi. Mồ côi bốn tuổi đồng chí theo bà nội và chú Thủ Khoa Hân ở Hải Phòng, rồi học trường Bonal (nay là trường Ngô Quyền) và lại thêm một cái tang là bà nội mất.

Với nỗi buồn trông vắng mặt bà đồng chí xin chú Thủ Khoa Hân với chú Hưng làm em họ của cha, nhớ có nhiều kiến thức học tốt hơn. Lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Linh từ tham gia thanh niên, từ nhìn ra xã hội xung quanh đã biết suy nghĩ: "Làm sao cho người nghèo bớt khỏi cảnh khổ không còn bất công, bảo người trong xã hội!". Rất may, trong trường có một thầy giáo yêu nước tin cậy, cho học trò Nguyễn Văn Cử mỗi sách báo tiến bộ để xem. Ảnh sáng mỗi rồi vào tâm hồn tôi trẻ muốn đồng bào hết khổ đau tột hết ánh nắng con đường duy nhất là phải đấu tranh. Con đường đấu tranh này anh học trò 15 tuổi nên bắt đầu 18 tháng tuổi. Rồi cuối năm 1930, Hội đồng thành lập Hội Nông dân xã phát động học trò tuổi trẻ thanh niên nổi lên "phát lòu chung thân" này thì Con Nài! Ôi Con Nài, đồng chí Nguyễn Văn Linh học thêm tiếng Pháp với đồng

(*) PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

chí Nguyễn Kim Công, nông chí Nguyễn Hữu Chính, hoặc thêm chính trò về duy và biến chủng, giải trừ thặng dư với bác Toàn, nông chí Lê Duẩn, Hoàng Huy Giáp, Nguyễn Văn Cội, Phạm Văn Nông. Năm 1936, nhờ dịp lúc trở mặt trận Bình dân và Nông Công Sản Pháp, nông chí Nguyễn Văn Linh nổi trội tới do. Sau này, khi bắt ra Côn Đảo lần nữa, nông chí cũng “dung nhứt tu nhứt” học cách mạng”. Hoạt nông ở Hải Phòng không bao lâu, trong một cuộc họp ở nhà một nông chí trên ngôi Nại nông Cát Dâu, nông chí Nguyễn Văn Linh nổi bật làm Bí thư Thanh ủy; này là một bất ngờ vì lúc này nông chí chưa là nông viên! Khi nông chí thoải mái, các anh giải thích: Trung ông và Xôi ủy cho rằng làm Bí thư ở Thanh phố nông công nhân nhờ Hải Phòng, nhất thiết phải là thanh phần công nhân. Thốt ra, khi ở Côn Đảo về các nông chí ở Trung ông và Xôi ủy này coi nông chí Nguyễn Văn Linh nhờ là nông viên rồi!

Cuối năm 1938 này năm 1939, nông chí Nguyễn Văn Linh nổi nông chí Nguyễn Văn Cội Tổng Bí thư Trung ông Nông nghiệp và Sài Gòn làm phó Bí thư với chủ Nguyễn Thủ Minh Khai là Bí thư và gần với Sài Gòn từ năm khi này 82 tuổi trong nhiều lần tâm sự với bác chí, nông chí Nguyễn Văn Linh bác bác: “Tuy tôi quê quán ở Hồng Yên, sinh ra ở Hải Nội, những nói với tôi, tôi coi mình nhờ là người của thanh phố cảng Hải Phòng. Tôi nhớ sinh ra ở Hải Phòng một lần nữa. Những từ năm 1939 tôi coi một quê mới là thanh phố Hoà Chí Minh, tôi chiến này công tác và lập gia đình ở thanh phố này, tại nhà Biện Sinh ở Vườn Thôn, Làng Lê, Bạc Cọ này là xã Bình Lôi, huyện Bình Chánh, Thanh phố Hoà Chí Minh. Cả ba người con chủ Hoà, anh Linh, chủ Bình nếu sinh ra ở Thanh Phố này, này quy là cho nên này có Baiy Huey phu nhân nông chí Nguyễn Văn Linh và con ở tại nhà 97 nông Trần Quốc Toàn, Quận 3, Thanh phố Hoà Chí Minh.

Trong những năm thanh công tác, nông chí Nguyễn Văn Linh coi sau lần về thăm bác con Giai Phạm và làm việc với anh Hồng Yên. Lần này năm 1967 về thăm hội hàng, mỗi năm sau về đôi này hội huyện Văn Yên; năm 1987 về thăm Giai Phạm lần nữa, năm 1993 về thăm thủ xã Hồng Yên. Năm này năm 1994 khi nông chí về thăm Giai Phạm, nhà phòng xin phép này tên trường Mậu giáp, Tiểu học và Trung học cô ở là tên Nguyễn Văn Linh; năm 1995 và 1996

nông chí Nguyễn Văn Linh về thăm quê hai lần cuối.

Lần này về nông chí cũng dẫn đến nhà phòng hai việc: chăm lo xây dựng Nông và tìm cách phát triển kinh tế – xã hội nhà phòng. Khi Hồng Yên tái lập này, nông chí gói nên về này tới long mong mỗi Hồng Yên trôi thanh này kiểu này, giàu mạnh và này này...

Nguyễn Văn Linh gần với miền Nam và Sài Gòn – thanh phố Hoà Chí Minh

Việc nông chí Nguyễn Văn Linh và Sài Gòn công tác có liên quan nên một chuyện vui. Trong lần ở tù này tiến tại Côn Đảo, công Tổng Dân Báo ở tù chung, ông này với thuộc toà chức Quốc Dân Đảng, do kính phục nông chí Nguyễn Văn Linh mà gởi theo Công sản. Quốc dân Đảng trải này bằng cách của anh Báo, anh em này Công sản kịp thời cứu này, giao nông chí Linh bỏ đường giao đức và này về Hải Phòng công tác chung khi ra tù

Ông Nguyễn Sơn Hải một chủ tiệm sơn giàu có này ở Hải Phòng nông này giúp chi phí này Báo và Sài Gòn và ở nhà của hàng bán sơn do em gái ông Hải làm chủ ít lâu sau hai người này này sinh con tình và có nhau năm 1937. Nhờ này, sau này khi nông chí Nguyễn Văn Linh nổi công Nam coi “này này nói liên” cho tôi cuối năm 1939, khi nổi phần công ra miền Trung lập này ở này. Năm này 1941, nông chí Nguyễn Văn Linh bắt đầu thanh phố Vinh, ra Côn Đảo lần nữa. Khi Cách mạng Thanh Tâm thanh công, công Tổng Dân Báo từ Sài Gòn ra này này này về

Về này liên, nông chí Nguyễn Văn Linh hoạt nông khắp miền Tây Nam bộ sau này lên Sài Gòn – Chối Lớn trực tiếp lãnh này kháng chiến rồi lập gia đình và năm 1949 là Thống vui này ủy, thập niên 50 – 60 này này và Ban chấp hành Trung ông Nông, Bí thư Trung ông cực rồi Phó Bí thư Trung ông cực miền Nam.

Ở miền Nam, nông chí Nguyễn Văn Linh này nhận các chức vui này này, nhưng con thốt hiện các nhiệm vụ này này. Khi tung tích nông chí Lê Duẩn bỏ ở khu 9 nông chí rồi khu 9 này về Bến Tre và chính nông chí Nguyễn Văn Linh lãnh nhiệm vui rồi nông chí Lê Duẩn từ Bến Tre lên Sài Gòn qua Vĩnh Kim, Mỹ Tho bằng xe, nên cầu Bến Lức xe này, phải chờ số ruột 2 giờ nông này gặp nhau này, tại này này 99/9 nông Nô Trang Long, Bình Thành, sau này

keát quai ôi thanh phóả Hoà Chí Minh. Năm 1986 khi năm nhận nhiệm vụ Trường trực Ban Bí thư, nông chí giao chuẩn bò văn kiện Nội hoá Nông toan quốc lan thời VI, năm khi làm Tổng bí thư, nông chí năm văn dùng thời tiến hoạt nông văn nông thanh lý luận trong văn kiện, tiếp tục nông loí nôi mỗi toan diện mastrôic hết la nôi mỗi kinh tế nôi mỗi nông năm baic các nguyên tác XHCN trên cải nôic (kông con bòi hợp ôi thanh phóả Hoà Chí Minh hay ôi phía Nam). Một trong biểu hiện tinh thần quyết liệt nôi mỗi la vieic nông chí ních thần viết các bài báo ngắn in trên báo Nhân Dân, sau nôi la trên báo Sài Gòn Giải Phóng thanh phóả Hoà Chí Minh gọi la "Những viết cần lam ngay", các bài báo ký tên N.V.L, nông chí giải thích: những viết cần lam ngay la những viết rất bôic xúc, kông lam ngay kông kúp, Nguyễn Văn Linh nghĩ la nôi va lam phải nôi nôi, nôi ít lam nhiều, nôi sao lam vậy, kông ba hoa va nông chí cũng giới thiệu luôn cách giải quyết các vấn đề nôic nếu.

Mỗi này, tại thanh phóả Hoà Chí Minh, nhận danh kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hoà Chí Minh và Thanh uỷ thanh phóả Hoà Chí Minh tổ chức hội thảo về tại "Nông chí Nguyễn Văn Linh – người công sản mẫu mực sáng tạo", tôi lắng nghe hơn nhiều bài cao của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nông chí cần bỏ lại thanh đời tôi năm về "Nông Chí Nguyễn Văn Linh với Nông bò va nhận danh Thanh phóả Hoà Chí Minh và Sài Gòn Chợ Lớn – Gia Nhon", tôi rất tâm đắc rằng nông chí Nguyễn Văn Linh la học trong giới của Bác Họ la tâm công về người Công sản kiến công, mẫu mực.

Nguyễn Văn Linh bài học cuộc đời

Tôi vô cùng xúc cảm khi nghe chủ Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Thanh phóả Hoà Chí Minh kể lại rằng, khi chủ la phóing viên báo Phôi nữ thanh phóả khi nôi thời tác coiv viết bài "Hết vòt cũng biết nôi", nội dung phê phán một chủ tiêu thông ôi chôi, giầu hai cần xêi hoá vòt khi Ban cải tạo công thông nghiệp nôi kiểm tra. Nông chí Nguyễn Văn Linh gọi Tổng biên tập báo lên báo: Phóing viên lam nhiều vui phóing viên, nông phóing viên nên hiểu chủ tiêu thông buồn buồn nhờ vậy kông côi lỗi bao nhiêu, ma con phải nuôi con nhỏ phóing viên viết nhờ vậy, chủ ấy sẽ nầu long lam. Chủ Thế Thanh cho rằng này la bài học nghiệp vui ngoài trường lớp của cải đời chủ.

Tôi cũng vô cùng biết ơn va rằng học tập theo gương nông chí Nguyễn Văn Linh, người theo cách mạng từ 14 tuổi, năm 15 tuổi thì bỏ tuý người cải nôi cần, kiếm, liêm, chính, khiêm tốn, ghét khoe khoang, nhiệm vụ nào Nông giao la nhận va lam nên nôi nên chọn, kông ken côi, bán khoán, cuộc đời nông chí nhiều thăng trầm, chấp nhận gian khổ hy sinh.

Khi bắt nôic vào "Khúc quanh 1977 – 1986" nông chí nếu bắt học kiến nòn, sáng tạo ngay cải trong thời kỳ trước nôi mỗi, công chủi quan, báo thuý giao nôi, luôn nông thời tiến nôi soi rồi lại lý luận, nâng cao lý luận thanh nông loí nôi mỗi của cách mạng. Hai mỗi chín bài viết với bút danh N.V.L la hai mỗi chín viên gạch xây dựng dần chủi công khai, nôi ngay, nôi thật, ngắn gọn, công tiêu côi quyết liệt, kông khoan nông, nôi va lam nôi nôi; này la sản phẩm báo chí cần biết vang nông, lan toa sau rộng nhất trong các báo Nông viên va nhận danh.

Nông chí làm Bí thư Thanh uỷ thanh phóả Hoà Chí Minh năm 8 lần trong cuộc đời hoạt nông cách mạng của mình. Lần nào cũng nhiều khó khăn, thử thách, nông nông chí luôn kiến nòn vì vòit qua những tình huống gian nan, ngặt nghèo. Ngay cải khi hoà bình thông nhất, nông chí va công gắng vung khơi bắt lấy quan liêu bao cấp, lam tâm công sáng cho cải nôic soi chung.

Tôi công gắng học, nông chờa chắt mình nôi học hỏi, hiểu biết hết những bài học kinh nghiệm, quy luật ma nông chí Nguyễn Văn Linh nôi lại, nông chí côi công lớn với miền Nam với thanh phóả Hoà Chí Minh va sau này la cải nôi nôic bằng nông lúc cần biết vòit trời, la kiến nòn lập trường nôi mỗi. Nhiều lần nông chí tâm sự: "Coi nhiều người khuyển tôi nông viết những viết cần lam ngay, phóả biến la các bài viết nếu lên nhiều tiêu côi quai trong khi bắt nôic con coi nhiều cải tôi", nông chí trầm tĩnh vì biết rõ người khuyển nhờ thế la nôi, nên nôi: "lam lửa ma kông lo nhỏ coidai, kông diệt sau bòi, thì lửa lam sao tôi ma coi nôi". Ôi! Cải yitông quai la nôi này.

Tôi xin keát thúc bài viết này bằng tâm long của người nôi sau. Tôi luôn soi tâm công Nguyễn Văn Linh nhờ la nôi sáng trong nôi ren lyein, tu đông của mình. Nếu coi một "huy hiệu thanh phóả Hoà Chí Minh cần biết" một "huy hiệu miền Nam thanh nông anh dũng" tâm tông tôi sẽ danh huy hiệu nôi cho nông chí Nguyễn Văn Linh, cho bác Mòit ma long tôi rất kính yeu.